



# DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษ NEWS ความยุติธรรม...ที่พึงได้

กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

128 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร 0-2831-9888 โทรสาร 0-2975-9889

โทร.1202 WWW.DSI.GO.TH

## DSI เสวนาผู้แทนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างประเทศ เพื่อร่วมมือจัดตั้ง DSI Academy



วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563) เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.อักรพล บุญโยปัชภูมิก์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้การต้อนรับผู้แทนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

ต่างประเทศ และเป็นประธานการเสวนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการจัดตั้งสถาบันพัฒนาการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ (DSI Academy) ซึ่งจัดขึ้น ณ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

การเสวนาดังกล่าวมีผู้แทนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างประเทศ จำนวน 14 ราย จาก 9 หน่วยงาน ของ 7 ประเทศ (สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น, แคนาดา, อินโดนีเซีย, สวีเดน, เยอรมนี และ ออสเตรเลีย) เข้าร่วมการเสวนา แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งประกอบด้วยผู้อำนวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ ผู้อำนวยการกองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการพิเศษ ผู้อำนวยการกองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งสถาบัน DSI Academy รวม 30 ราย โดยร่วมกันหารือในประเด็นแนวทางการร่วมมือในด้านต่างๆ สำหรับการจัดตั้ง DSI Academy



ผู้แทนหน่วยงานต่างประเทศยินดีที่จะให้การสนับสนุนในการจัดตั้ง DSI Academy ทั้งในลักษณะการฝึกอบรม การส่งผู้เชี่ยวชาญมาบรรยาย และการเดินทางไปดูงาน ณ สถาบันฝึกอบรมของต่างประเทศ อีกทั้งยังได้แบ่งปันข้อคิดเห็นที่สอดคล้องกันหลายประการ ได้แก่ การมุ่งเน้นคดีอาชญากรรมพิเศษที่มีความซับซ้อนและสร้างความเชี่ยวชาญ

เฉพาะด้าน การให้ความสำคัญต่อการสรรหาวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน โดยรวมถึงภาคเอกชน การมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้สามารถรับมือกับอาชญากรรมสมัยใหม่ เช่น อาชญากรรมไซเบอร์ และการพัฒนาบุคลากรและหน่วยงานให้สามารถปรับตัวเข้ากับแนวโน้มอาชญากรรม ที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอยู่เสมอ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันทั่วทั้งที่ซึ่งข้อคิดเห็นข้างต้นจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดตั้ง DSI Academy ซึ่งมีกำหนดเริ่มดำเนินการในปี 2564 และการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษในภาพรวม ต่อไป

